

## กระทู้ถามที่ ๗๓๑ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยได้รับการร้องเรียนจากนายวสิน จ้าวธีระพงศ์ นางวรรดา จ้าวธีระพงศ์ นายฟูเฮ็ง แซ่จ้าวลอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ว่าได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำเพื่อการบริโภค บริโภคและใช้สำหรับเพื่อการเกษตรกรรม ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ มีปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งเป็นประจำทุก ๆ ปี และผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ทั้ง ๓ ราย และได้แนบเอกสารใบอุทิสที่คืนมานี้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กรณีดังกล่าวข้างต้นขอให้โครงการชลประทานกำแพงเพชรนำเข้าแผนโครงการขุดสระ ภายในปี ๒๕๕๓ ตามที่ได้จัดทำแผนไว้จะได้หรือไม่ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตรให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนได้หรือไม่ และหากมีจะเร่งดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน ได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ตำราญ ศรีเปงวงศ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดกำแพงเพชร

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๗๓๑ ร.

ของ นายสำราญ ศรีเปงวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกำแพงเพชร  
เรื่อง การขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ข้าพเจ้า นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

ขอให้โครงการชลประทานกำแพงเพชรนำเข้าแผนโครงการขุดสระภายในปี ๒๕๕๓ ตามที่ได้จัดทำแผนไว้จะได้หรือไม่ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด

คำถามข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนได้หรือไม่ และหากมีจะเร่งดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑ และ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า การดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรม เป็นภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้

๑) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร และเกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระน้ำ ๒,๕๐๐ บาท/บ่อในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดย

- ขอรับและกรอกแบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายไปที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กม. ที่ ๓๔๖ ถนนพหลโยธิน หมู่ ๓ ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๐๘๑๗๒ หรือ

- กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ [www.1dd.go.th](http://www.1dd.go.th) (บริการประชาชน online - โครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน) เพื่อบรรจุเข้าแผนดำเนินการต่อไป

๒) งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จะช่วยอนุรักษ์และเก็บเกี่ยวน้ำโดยการจัดการให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พืชพรรณที่ขึ้นอยู่ ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบด้วยงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระ ฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ) และงานปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (คลองส่งน้ำและระบบส่งน้ำ)

ซึ่งแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง ๒ ส่วนในปี ๒๕๕๓ ได้มีการจัดทำแผนและได้รับการอนุมัติแผนให้ดำเนินการไปแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น การเสนอพื้นที่ดังกล่าวเข้าแผนจะไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการก่อสร้างแหล่งน้ำให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และบรรจุเข้าแผนในปีต่อไป